

24/05/2024

**Các Học Sinh Chuyên Ngành Âm Nhạc Lưu Diễn Vòng Quanh Thế Giới của
Trường Dunaire Elementary Tỏa Sáng Từ Các Sân Khấu Quốc Gia và Chương
Trình Truyền Hình Cho Đến Nhà Trắng**

Rất ít người đã đến thăm London, Paris, Ý hoặc thử vai cho một chương trình truyền hình quốc gia. Học trò của cô Chelsea Cook thì đã từng.

Cô Cook là giáo viên dạy nhạc có tầm nhìn xa trông rộng tại Trường Dunaire Elementary School. Vào năm 2011, cô ấy đã thành lập một [nhóm học sinh chơi xylophone](#). Kể từ đó, nhóm đã biểu diễn tại các địa điểm danh tiếng như White House, Midwest Clinic International Band, Orchestra Festival, và cả ở Châu Âu.

“Điều đó cứ như là mơ vậy. Nó quả thực là rất phấn khởi và tôi càng vui mừng hơn cho các học sinh của mình vì tất cả chúng tôi đều là một gia đình”, cô Cook nói. “Các học trò của tôi và tôi đã xây dựng được mối quan hệ và sự gắn bó đặc biệt. Tôi rất vui vì chúng tôi có thể trải nghiệm điều này cùng nhau”.

Buổi thử giọng này diễn ra ngay sau sự xuất hiện mới đây của cô Cook trong [The Kelly Clarkson Show](#). Trong Tuần Lễ Tri Ân Giáo Viên, cô Cook được vinh danh là “Xuất Sắc Nhất khi Đứng Lốp” và nhận được \$5.000 từ Scholastic và \$5.000 từ Kelly. Hiệu Trưởng Dunaire Elementary Tiến Sĩ Sean Deas cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để mua sách cho máy bán sách mới của trường và hỗ trợ cộng đồng đa dạng của trường thông qua các nội dung hư cấu và phi hư cấu.

“Những cuốn sách này sẽ đóng vai trò như những món quà và nguồn tài nguyên cho việc học tập của mỗi cá nhân, nâng cao năng lực bản thân, khát vọng nghề nghiệp và động lực nội tại”, Tiến Sĩ Deas chia sẻ. “Tóm lại, chúng sẽ giúp dự án Little Dolphin của chúng tôi tiếp tục GÂY CHÚ Ý LỚN khi đạt được thành tích học tập và phát triển về mặt xã hội”.

Trong chương trình, cô Cook đã nhận được niềm vui bất ngờ trước chuyến thăm đặc biệt từ người thầy truyền cảm hứng thời thơ ấu của cô, ông Chester Griffin, người đóng vai trò then chốt trong hành trình giáo dục âm nhạc của cô. Cô Cook tốt nghiệp Trường DeKalb School of the Arts vào năm 2001, thuộc Học Khu DeKalb County School District. Cô bắt đầu tham gia vào dàn nhạc của trường từ năm lớp sáu, và giáo viên của cô, ông Griffin, đã truyền cảm hứng cho cô.

“Thầy ấy giới thiệu cho chúng tôi những điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây. Thầy cũng là giáo viên đầu tiên đưa chúng tôi ra ngoài tiểu bang Georgia”, cô chia sẻ. “Chúng tôi đã đến Alabama và tham dự một lễ hội ở Florida. Khi tôi trở thành giáo viên, và những cơ hội như này bắt đầu đến với tôi, tôi đã nghĩ ngay rằng chính là thầy Griffin đã mang chúng đến với chúng tôi. Chính thầy là người đã thực sự truyền cảm hứng cho tôi để tôi mang lại cho học sinh của mình những cơ hội như vậy”.

Sau khi trải qua những tình huống không may làm trật hướng sự nghiệp triển vọng tại Nhà Hát Metropolitan Opera House ở Thành Phố New York, cô Cook đã dồn hết tâm huyết và tài năng của mình vào việc trở thành giáo viên âm nhạc vào năm 2010 và đã truyền cảm hứng cho các em học sinh tại Trường Dunaire Elementary kể từ năm 2011. Hiệu trưởng của cô ca ngợi cách cảm nhạc của cô, cách cô giới thiệu tới học sinh các phong cách âm nhạc phi truyền thống mà ít thấy trong các trường tiểu học.

“Cô Cook mang đến sự sáng tạo và biểu đạt trong âm thanh cho cộng đồng Dunaire thông qua âm nhạc, mở ra cánh cửa cho nhiều học sinh khám phá sự giao tiếp qua âm nhạc và âm thanh”, Tiến Sĩ Deas nói. “Dưới sự dẫn dắt của cô, các em học sinh đã thể hiện được sự tự tin trong những gì các em đã học, nhưng không hề bỏ qua sự kỷ luật thường được thấy trong một chương trình âm nhạc đáng tin cậy.”

Cô Cook dạy âm nhạc cho các học sinh của mình bằng phương pháp giảng dạy Orff-Schulwerk. Phương pháp phát triển này kết hợp âm nhạc, chuyển động, kịch và lời nói thành những bài học tương tự với thế giới vui chơi của trẻ em. Phương pháp này được phát triển bởi nhà soạn nhạc người Đức Carl Orff và đồng nghiệp của ông Gunild Keetman trong những năm 1920.

“Chúng tôi lấy những điều trẻ em thích làm một cách tự nhiên và dạy các em các khái niệm về âm nhạc theo cách đó”, cô Cook chia sẻ. “Điều quan trọng nhất đó là tôi muốn các trẻ học cách thoải mái với sáng tạo”.

Một học sinh của cô Cook trong nhóm chơi xylophone đã giúp biên khúc cho cả nhóm.

“Đây là cách mà nhiều người kiếm tiền-bằng việc viết nhạc”, cô nói. “Vậy bạn nghĩ các nhà soạn nhạc đến từ đâu? Họ đều bắt đầu ở trình độ này”.

Ban nhạc xylophone nhanh chóng nổi tiếng sau khi cô Cook đăng tải video về buổi biểu diễn của họ lên các trang mạng xã hội của mình. Những cơ hội tiếp xúc từ thuở ban đầu đã giúp nhóm nhận được lời mời biểu diễn trên toàn quốc và quốc tế, bao gồm cả tại cùng một lễ hội ở Florida mà cô đã từng biểu diễn khi còn là sinh viên. Thành công ấn tượng của các em cũng đã giúp cô Cook được mời giảng dạy phương pháp của mình cho các giáo viên âm nhạc khác.

Vào tháng 1, cô đã tham gia một hội thảo ở Arkansas, giảng dạy cho các giáo viên âm nhạc khác về các kỹ thuật giảng dạy của mình, bao gồm một phương pháp mà cô biến các bài thơ vần mẫu giáo thành những bài nhạc hip-hop. Khi ở buổi hội thảo, điều phối viên của Học Khu Little Rock School District đã hát bài hát “Jack and Jill”. Bài hát dễ thương đến nỗi cô Cook đã thu âm và chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình. Video đã nhận được hơn một triệu lượt xem.

Đoạn video đã thu hút sự chú ý của nhà sản xuất chương trình The Kelly Clarkson Show và America's Got Talent. Cô Cook bày tỏ lòng biết ơn về những cơ hội đã tới với cô và các học sinh của mình, đồng thời cô hy vọng rằng điều đó sẽ tiếp tục khơi dậy tình yêu âm nhạc của các em.

“Ở trình độ này, điều chúng tôi muốn là các em dành tình yêu cho âm nhạc”, cô nói. “Chúng tôi mong muốn các em trở thành những nhà sản xuất nhạc suốt đời, dù các em có đang làm gì đi nữa”.